

อเล็กซ์ เรนเดลล์ แทคทีมเพื่อนเหล่าคนดัง แข่งขัน ขับประหยัดน้ำมัน ในรายการเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย



17 กุมภาพันธ์ 2557: อเล็กซ์ เรนเดลล์ กับเหล่าคนดังจาก 3 ประเทศในเอเชีย ร่วมกันสร้างสถิติในการขับ
ประหยัดน้ำมันระยะทางการแข่งขันรวมกันทั้งสิ้น 218.95 กิโลเมตร โดยใช้น้ำมันเชลล์ พิวเซฟ คนละ 1 ลิตรเท่า
นั้น ในการแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย ณ กรุงมะนิลา เมื่อเร็ว ๆ นี้



เชลล์ อีโค-มาราธอน การแข่งขันสุดยอดรถยนต์ประหยัดพลังงาน บนสนามแข่งที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ณ ถนน
ใจกลางกรุงมะนิลา อเล็กซ์ เรนเดลล์ พร้อมด้วย เซเลบริตี้ชื่อดังจากทั่วเอเชียอีก 3 ท่าน ร่วมกันสะสมระยะทางที่
ขับให้ได้ไกลที่สุดโดยใช้น้ำมันน้อยที่สุด นี่คือนสุดยอดการทำหายที่เราจะเห็นได้ว่าเหล่าคนดังมีความพยายามอย่างสุด
ความสามารถในการขับขึ้นไปตามเส้นทางในประเทศของตนโดยใช้น้ำมันเชลล์ พิวเซฟ ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
และการได้พบปะพูดคุยและร่วมกิจกรรมกับทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมในการแข่งขันเชลล์อีโค-มาราธอนเอเชีย ทำให้
อเล็กซ์ ได้รับเคล็ดลับดี ๆ มากมายเพื่อการขับที่ประหยัดน้ำมัน นอกจากนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้อเล็กซ์
สำหรับการแข่งขันรอบตัดสินที่มะนิลาแล้ว อเล็กซ์ยังได้เคล็ดลับดี ๆ แบ่งปันแก่ผู้ขับขี่ทั่วไป

อเล็กซ์ เรนเดลล์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมครับ แต่คนสำคัญของงานตัวจริงคงต้องยก
ให้ทีมนักเรียน นักศึกษา ซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์อันมีค่านี้กับพวกเขา ได้เห็น
ความทุ่มเทและความคิดสร้างสรรค์ที่ทำหายความต้องการด้านพลังงานในอนาคต ผมเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้
ร่วมเชียร์ ลุ้นการแข่งขันของน้องๆทีมเยาวชน ในอีกไม่กี่อึดใจนี้แล้วครับ”

อเล็กซ์ ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนี้ ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า การขับที่ประหยัด
ประหยัดน้ำมันจะทำให้ได้ง่ายขนาดนี้และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้สบายกระเป๋าไปด้วย ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าแค่สิ่งง่ายๆ เช่น
การเลือกน้ำมันที่เหมาะสมบวกกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เห็นถึงความแตกต่าง
ในการประหยัดน้ำมันได้อย่างมากเลยทีเดียวครับ”

เชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย ครั้งที่ 5 นี้เป็นเวทีการแข่งขันระดับโลก ที่ให้ทีมเยาวชนจากทั่วโลกได้ร่วมกันออกแบบ และคิดค้นสุดยอดรถประหยัดพลังงานในแนวคิดรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างประหยัดพลังงานสูงสุด โดยมีทีมเยาวชนกว่า 100 ทีมจาก 15 ประเทศ รวมทั้ง 11 ทีมเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน เชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

คุณอัษฎา หะรินสุต กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออกและประธานกรรมการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะฉลองให้กับผลการแข่งขันในวันนี้ ในการแข่งขัน เชลล์ อีโค-มาราธอน เราหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนวิศวกรรุ่นใหม่ตระหนักถึงความต้องการด้านพลังงานในอนาคต และวันนี้ถือเสมือนว่า เรนเดลล์ ได้แสดงให้เห็นให้ผู้ขับขี่ชาวไทยได้เห็นแล้วว่า การขับเคลื่อนอย่างประหยัดน้ำมันนั้นไม่ยากเลยครับ”

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันเชลล์ อีโค – มาราธอนทั่วโลก รวมทั้งเคล็ดลับดีๆ เพื่อการขับเคลื่อนอย่างประหยัดน้ำมัน สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.shell.com/ecomarathon